



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นที่มีผลกระทบ

1.อาการป่วยในเด็กที่ติดเชื้อโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, nationtv

-นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา เผย มีรายงานข่าวเด็กอายุ 5 ขวบจากนิวยอร์ก เสียชีวิตจากโรคควาซาคี ร่วมกับตรวจพบเชื้อโควิด 19 รวมทั้งก่อนหน้านี้มีรายงานเด็กที่ติดเชื้อโควิด 19 ในอังกฤษ อิตาลี และสเปน อาการทำนองเดียวกัน จึงต้องให้ความสนใจผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อโควิด 19 มากขึ้น จากเดิมที่เคยเชื่อว่าเด็กจะมีอันตรายจากโควิด 19 น้อยกว่าผู้ใหญ่ ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต้องติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ โดยเฉพาะความรู้ทางวิชาการ และข้อค้นพบต่างๆ จากการดูแลรักษาผู้ป่วย เพื่อให้มีองค์ความรู้และมีความเข้าใจมากพอสำหรับการบริหารจัดการโรคโควิด 19 ให้ดีที่สุดต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, เว็บไซต์โพสทูเดย์

-นายแอนดริว คูโอโม ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์ก เผยว่า พบเด็กเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนที่เป็นไปได้ว่าเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มอีก 2 ราย เป็นเด็กวัย 7 ขวบที่เขตเวสต์เชสเตอร์ กับวัยรุ่นที่เขตซัพฟอล์ก หลังจากพบเด็กวัย 5 ขวบเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนที่มีอาการเดียวกับโรคควาซาคี ซึ่งเป็นการอักเสบพิษอย่างรุนแรงที่มีผลต่อผิวหนัง, ตา, หลอดเลือดและหัวใจ และยังพบเด็กอย่างน้อย 73 รายที่มีอาการเดียวกัน ส่วนใหญ่เป็นเด็กทารกและเด็กในวัยประถมศึกษา จึงขยายคำสั่งการกักตัวอยู่บ้านไปจนถึงวันที่ 7 มิ.ย.

2.ญาติผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 สงสัยผลตรวจ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ 77kaoded

-น.ส.พรชิตา แพตต้อง อายุ 20 ปี พร้อมด้วย นายภริภัทร แพตต้อง อายุ 44 ปี บุตรสาวและสามีของนางสมปอง พุทธิซ้อน อายุ 43 ปี ผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด 19 รายที่ 33 อยู่ ม.8 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ยืนยันว่า ผู้ตายไม่เคยมีประวัติเสี่ยง มีอาชีพเป็นแม่ค้าขายอาหารอยู่ในโรงงานย่านนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งใน อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา วันเกิดเหตุได้บริโภคอาหารแช่แข็งที่ซื้อมาจากตลาดนัดจนเกิดอาการท้องเสีย นำส่งรพ.อำเภอและเสียชีวิตที่รพ.จังหวัด แพทย์ระบุสาเหตุในใบรับรองการตายว่าติดเชื้อในกระแสเลือด และหลังเสียชีวิตผลตรวจไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเป็นผู้ติดเชื้อหรือไม่ แต่ศบค.รวมถึงผู้ว่าฯ แถลงข่าวว่าเป็นผู้ติดเชื้อโควิด 19 แต่มีผลการตรวจแบบกำกวม และก่อนฌาปนกิจศพ จนท.ได้มาตัดชิ้นส่วนปอดส่งตรวจซ้ำอีกครั้ง ผลการตรวจยืนยันจากแล็บ 4 แห่งไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา จึงสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ใช้หลักเกณฑ์อะไรในการประกาศยืนยันผล ในเมื่อห้องแล็บตรวจไม่พบเชื้อและยังไม่มีผลชัดเจนมาตั้งแต่แรก รวมถึงในกระบวนการรักษามีการติดเชื้อมาจากผู้ป่วยรอบข้างหรือไม่ เนื่องจากรักษารวมอยู่กับผู้ป่วยรายอื่นๆ ที่รพ.ประจำอำเภอ และผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในห้องความดันลบ ได้ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม จ.ฉะเชิงเทรา 2 ครั้ง แต่ไม่ได้รับการเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการถูกชาวบ้านและคนในพื้นที่รังเกียจ นอกจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่มีเงินเยียวยา 2-3 พันบาทเท่านั้น

3.ผลทดสอบใส่หน้ากากวิ่งออกกำลังกาย

สื่อที่นำเสนอ : สยามกีฬา, เว็บไซต์ sanook, springnews , thebangkokinsight

-พญ.นิษฐา เอื้ออาริมิตร หรือ หมอแนน แพทย์ด้านอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ รพ.เอกชัย โปสท่าภาพและข้อความการพิสูจน์ข้อเท็จจริงกรณีมีการเตือนไม่ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าวิ่งออกกำลังกาย เพราะอาจเสี่ยงต่อการขาดออกซิเจน โดยลองสวมหน้ากากผ้าทรง 3D mask วิ่งทำการทดลองในห้องแอร์ อุณหภูมิ 24 องศา พร้อมวัดค่าต่างๆ ในร่างกาย พบว่า มีการคั่งของคาร์บอนไดออกไซด์ในหน้ากากจริง ทำให้เกิดภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำ และขณะที่เกิดภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำไม่รู้สึกรู้สึกผิดปกติ ดังนั้น ในคนที่โรคหัวใจซ่อนอยู่อาจจะทำให้เกิดภาวะวิกฤตได้ แนะนำหากใส่หน้ากากออกกำลังกาย ให้เปิดหน้ากากออกเป็นระยะ แวะจิบน้ำทุก 2 กม. และออกกำลังกายไม่เกิน 1 ชม. ไม่แนะนำให้คนที่โรคประจำตัวหรือมีความเสี่ยงสูงต่อโรคปอด โรคหัวใจ ผู้สูงอายุ ใส่หน้ากากออกกำลังกาย ทั้งนี้ ผลที่เกิดขึ้นอาจแตกต่างกันในแต่ละบุคคล ขึ้นกับหลายปัจจัย เช่น ความฟิตของร่างกาย อุณหภูมิขณะวิ่ง (ยิ่งร้อน ยิ่งสร้างคาร์บอนไดออกไซด์มาก) ลักษณะของหน้ากากที่ใช้ เป็นต้น

4.ผลวิจัยพบเชื้อไวรัสโควิด 19 ในน้ำอสุจิของผู้ป่วย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-ผลการศึกษาล่าสุดของนักวิจัย รพ.ซางซิว ในจีน ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ JAMA Network พบเชื้อไวรัสโควิด 19 ในน้ำอสุจิของผู้ป่วย 6 คน จากทั้งหมด 38 คน โดย 4 ใน 6 คน ตรวจพบเชื้อไวรัสในน้ำอสุจิขณะที่ติดเชื้อแบบเฉียบพลัน ส่วนอีก 2 คน ตรวจพบเชื้อไวรัสในอสุจิขณะฟื้นตัวจากอาการป่วย แต่ยังไม่ได้ตรวจสอบลงลึกว่าเชื้อไวรัสในน้ำอสุจิมักน้อยเท่าใด และยังไม่ได้สรุปว่าโควิด 19 สามารถติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้หรือไม่

5.สถานการณ์ใช้ยารักษาโรคในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : siamsport

-แอนดรี ราโจเอลินา ประธานาธิบดีมาดากัสการ์ สนับสนุนว่า ชาสมุนไพรมหาชนหนึ่งที่พัฒนาขึ้นโดยสถาบันวิจัยมาลากาที่สามารถป้องกันและรักษาอาการของไวรัสโควิด 19 โดยมีผู้ป่วยหายแล้ว 2 ราย หลังรับประทานไป 7 วัน และวางแผนพัฒนาต่อเพื่อให้สามารถฉีดเข้าสู่ร่างกายได้ โดยรัฐบาลแอฟริกาใต้จะช่วยเหลือสนับสนุนการทดลองสมุนไพรมหาชนนี้แก่มาดากัสการ์เพื่อให้ได้ผลวิจัยที่ได้รับการยอมรับ ด้าน WHO เตือนถึงการนำเข้าที่ไม่ผ่าน

ประเด็นข่าว

การวิจัยทางวิทยาศาสตร์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

- เกสซ์กรเจ้าของบริษัทยาในอินเดีย คิดค้นยารักษาไวรัสโควิด 19 โดยผสมสารไนตริกออกไซด์และโซเดียมไนเตรต และเสียชีวิตทันทีหลังดื่มยาที่คิดค้นเอง ส่วนลูกจ้างที่ดื่มด้วยอาการสาหัส ต้องเข้ารับการรักษาในรพ.

6.เสนอยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

- นพ.เรวัต วิศรุตเวช อธิบดีรองปลัด สธ. และ อธิบดีอธิบดีกรมการแพทย์ โพสต์เฟซบุ๊กว่า วันที่ 10 เม.ย. ครบกำหนด 14 วันที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพียงหลักเดียว รัฐบาลควรยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน และใช้พ.ร.บ.โรคติดต่อควบคุมการระบอบเหมือนที่ผ่านมา ไม่ควรนำสถานการณ์ในต่างประเทศมาเป็นข้ออ้างเพราะมีบริบทต่างกัน และขณะนี้ประชาชนส่วนใหญ่ทำได้ดี จะไม่มีคลื่นลูกที่ 2 ถ้าคนไทยใส่หน้ากาก 100% และรัฐบาลไม่ผิดพลาดปล่อยให้มีการนำเชื้อจากต่างประเทศเข้ามาติดคนไทยเหมือนรอบแรก

7.การถอดเงินและเกาหลีได้ออกจากประเทศกลุ่มเสี่ยง

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ บุคคลในข่าว

- เสนอว่า การแถลงข่าวของศบค.กับข้อเท็จจริงที่พบจำนวนผู้ติดเชื้อในสถานที่ต่างๆ มีความแตกต่างในเชิงข้อมูล กรณีล่าสุดคือที่กักต.พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 อีก 1 ราย ทั้งที่ก่อนหน้านี้มีการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ถึง 2 ครั้ง แต่ไม่พบเชื้อ ซึ่งตั้งแต่ปลายเดือนเม.ย. จนถึงวันที่พบเชื้อไม่ได้สัมผัสหรือใกล้ชิดกับคนอื่น การที่รัฐบาลไม่ตัดสินใจใช้มาตรการตรวจคัดกรองเชิงรุก ท้ายที่สุดจะทำให้ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อที่เกิดจากการคัดกรองไม่ครอบคลุม ขณะที่ข้อเสนอของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรรมว.สธ. ที่ขอให้ ศบค.ปลดประเทศจีนและประเทศเกาหลีได้ออกจากรายชื่อประเทศกลุ่มเสี่ยงยังไม่ได้รับการอนุมัติ ที่ต้องตั้งคำถามเพราะสงสัยว่าจีนและเกาหลีได้ประกาศถอดประเทศไทยออกจากประเทศกลุ่มเสี่ยงหรือยัง

8.ไว้อยู่กักตัวนอนกับโลงศพ

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ

- ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ ธนวัฒน์ ไชยศิริ ชาวตรังที่อยู่ในภูเก็ต โพสต์ข้อความและภาพถูกกักตัวร่วมกับโลงศพ ที่วัดถ้ำพระพุทธโกษีย์ (ในเตา) บ้านหน้าวัด หมู่ 1 ต.ในเตา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง จากการสอบถาม พระประสูติ ปิยะธัมโม เจ้าอาวาส เปิดเผยว่า ห้องกักตัวเป็นห้องโลงขนาดใหญ่อยู่ในศาลา เคยเป็นที่พักสำหรับสามเณร มีทั้งหมด 4 เตียง มีผู้เดินทางจากภูเก็ตเข้ามา กักตัว 4 คน สำหรับโลงศพที่อยู่ในห้องมีผู้มาบริจาค ยังไม่ได้ใช้งาน ขณะนี้ย้ายโลงศพไปแล้ว ด้าน นายสิทธิชัย จันทร์คง รองนายก อบต.ในเตา กล่าวว่า หลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว คกก.โรคติดต่อเสนอให้มีการกักตัวที่บ้านแทนและมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามอย่างใกล้ชิด

มาตรการของ สธ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ผจก.รายวัน, ไทยโพสต์, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, สยามกีฬา, ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, thebangkokinsight, nationweekend, tnnthailand, mcot, springnews, Bangkokbiznews, matichonweekly, innnews, prachachat)

- นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงสถานการณ์ประจำวัน มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5 ราย เป็นผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย 2 ราย และผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศที่กักตัวในสถานที่ยกเว้น 3 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต กลับบ้านเพิ่มอีก 7 ราย รักษาที่รพ. 159 ราย สำหรับการเปิดกิจการภายในห้างสรรพสินค้า ต้องดำเนินการมาตรการการควบคุมเข้มงวด ประชาชนต้องให้ความร่วมมือต่อการเฝ้าระวังและแพร่เชื้อ โอกาสที่กลับสู่ภาวะระบาดในประเทศระดับวิกฤตยังมีแม้จะติดเชื้อเพิ่มน้อย ระยะจัดการโควิด 19 แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ควบคุมการระบาด แบ่งเป็น ระดับที่ 1 ไม่มีผู้ป่วยหรือ ผู้ป่วยในวงจำกัด ระดับที่ 2 การแพร่ระบาดต่อเนื่อง ระดับที่ 3 การแพร่ระบาดระยะวิกฤต ระยะที่ 2 สร้างภูมิคุ้มกัน และระยะที่ 3 ฟันฟู อย่างไรก็ตาม ต้องเน้นมาตรการเชิงรุกค้นหาผู้ป่วยต่อไป เน้นประชาชน ผู้ประกอบการ ปรับตัวรับ New normal ด้วย 4 แนวทาง คือ รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล ลดความแออัดในสถานที่ทำงานร้อยละ 70 ออกแบบทางวิศวกรรม เช่น ออกแบบฉากกั้นแพร่เชื้อ ปิดเครื่องปรับอากาศและใช้พัดลมระบายอากาศ ปรับปรุงระบบรวมถึงใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัย ซ้อนส่วนตัว เป็นต้น สำหรับร้านอาหาร แนะนำใช้ฉากกั้นระหว่างโต๊ะให้สูงกว่าศีรษะเวลานั่งหรือยืน ต้องกั้นไปด้านหน้าและด้านหลัง 1.5 เมตร ปัจจัยการติดเชื้อขึ้นอยู่กับ พื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อในชุมชนขนาดไหน และมีการสัมผัสหรือพบเจอผู้คนมากน้อยขนาดไหน ส่วนการเปิดประเทศให้ชาวต่างชาติเข้ามา หากยังมีการแพร่ระบาดของโรค โอกาสที่คนต่างประเทศจะเข้ามาได้ค่อนข้างต่ำ ส่วนคนไทยจะเดินทางไปต่างประเทศ ขึ้นกับการพิจารณาของแต่ละประเทศว่ามีความเชื่อมั่นในประเทศไทยมากน้อยเพียงใด

นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการ สสส. ระบุ ได้จัดทำคู่มือ “มนุษย์โควิด ตอน เปิดเมืองให้ปลอดภัย” เน้น 12 กิจการและกิจกรรม นำเสนอแนวทางป้องกันตนเอง วิถีดูแลตนเอง การประเมินสุขภาพ อาการเสี่ยงเป็นโควิด ในรูปแบบอินโฟกราฟิก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ผจก.รายวัน, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, เดลินิวส์, สำนักข่าวอินโฟเควสท์, newtv, tnnthailand, thaiquote, bangkokbiznews, kapook, thebangkokinsight)

- นพ.พรชัย จิระชนากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค เผยกรณีต่างประเทศพบรอยโรคผิวหนังบริเวณนิ้วเท้ามีลักษณะเป็นตุ่มบวมแดงเข้มจนถึงม่วงในผู้ป่วยโรคโควิด 19 บางราย และอาจเป็นอาการแสดงของโรค ว่า เป็นการให้ข้อสังเกตเบื้องต้น ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเป็นอาการแสดงที่บ่งชี้โรคโควิด 19 อย่างไรก็ตาม โรคโควิด-19 เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง ปัจจุบันมีการรายงานการพบความผิดปกติทางผิวหนังได้หลายรูปแบบ เช่น ผิวหนังมีผื่นแดงจุดเลือดออก ผื่นบวมแดงคล้ายโรคลมพิษ ตุ่มน้ำคล้ายโรคสุกใส และการอักเสบของผิวหนังที่เกิดจากการกดและขยายตัวของหลอดเลือด รวมถึงอาจมีอาการทางผิวหนังจากสาเหตุอื่นๆ ได้ เช่น ผื่นแพ้ยาหรือผลข้างเคียงการใช้ยาบางชนิดในการรักษา ซึ่งอาจจะส่งผลให้ผิวหนังมีลักษณะคล้ายขึ้นได้จาก

ประเด็นข่าว

การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19 ของสถาบันบำราศนราดูร จนถึงปัจจุบันยังไม่พบผู้ป่วยที่มีลักษณะอาการแสดงดังกล่าว แต่ได้เฝ้าระวังและสังเกตอาการแสดงของผู้ป่วยทุกรายอย่างต่อเนื่อง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

-นพ.สุวธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ขอความร่วมมือผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด คัดกรอง ค้นหา เฝ้าระวัง และป้องกันโรคโควิด 19 ในผู้เดินทางกลับจาก จ.ภูเก็ต และค้นหาเชิงรุก หากมีไข้และอาการทางเดินหายใจให้มาส่งรพ.เพื่อตรวจวินิจฉัย ส่วนผู้ที่ไม่มีอาการให้นำเข้าสู่ระบบกักตัว 14 วัน ในสถานที่ที่จังหวัดกำหนด โดยมีผู้รับผิดชอบติดตามวัดไข้และเฝ้าสังเกตอาการทางเดินหายใจทุกวัน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อในพื้นที่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, nationtv

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงประเด็นหญิงตั้งครรภ์ที่สงสัยติดเชื้อหรือได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19 สามารถให้นมลูกได้หรือไม่ ว่า ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเชื้อไวรัสโคโรนาสามารถติดผ่านทางรกหรือทางน้ำนมได้ กรณีแม่เป็นผู้เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อหรือได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อจึงสามารถให้นมลูกได้ โดย WHO และ UNICEF แนะนำแม่ที่ติดเชื้อมีอาการไม่มากสามารถให้นมจากเต้าได้ แต่ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมืออย่างถูกวิธี ห้ามใช้มือสัมผัสบริเวณใบหน้า จมูกหรือปาก รวมถึงหอมแก้มลูก กรณีที่แม่ติดเชื้อมีอาการรุนแรงแต่ยังสามารถบีบเก็บน้ำนมได้ ควรให้พ่อหรือผู้ช่วยเป็นผู้ป้อนนมแก่ลูกแทน การบีบน้ำนมอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้แม่ยังคงสภาพในการให้นมแก่ลูกได้เมื่อหายป่วยแล้ว ส่วนทารกที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อโควิด-19 จัดเป็นผู้มีความเสี่ยงจะต้องแยกตัวออกจากทารกอื่นและสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บางกอกทูเดย์, newtv, กรมประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์เดลินิวส์

-รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชชนครินทร์ ปรับแผนบริการสุขภาพจิตเร่งด่วนใน 4 จังหวัดอีสานตอนล่าง รับมือกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 โดยใช้อสม.คัดกรองความเครียดประชาชนในหมู่บ้าน นำเข้าสู่ระบบการดูแลอย่างทันทั่วทั้งที่ พร้อมแนะให้ประชาชนสร้างพลังใจเพื่อต่อสู้วิกฤติชีวิต โดยใช้สูตร “ปรับ 4” คือปรับอารมณ์ ความคิด พฤติกรรม และเป้าหมายให้ยืดหยุ่น และเติมใจ 3 คือ เติมศรัทธาความเชื่อ เติมมิตร และเติมจิตให้กว้าง

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ผจก.รายวัน 360 องศา, ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ผจก.รายวัน, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, สยามรัฐ, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, siamsport, innnews, 77 kaoded, nationtv, mcot, bangkokbiznews, sanook, thestandard, thansetthakij, workpointnews, thaipbs, newtv, js100, mthai, bbc, reuters, thaiquote)

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. แถลงว่า มีผู้ป่วยรายใหม่ยืนยัน 5 ราย รวมผู้ป่วยยืนยัน 3,009 ราย รักษาหายเพิ่ม 7 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมเสียชีวิต 56 ราย รักษาหาย 2,794 ราย ยังรักษาอยู่รพ. 159 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ รายที่ 1 หญิงไทย อายุ 44 ปี ภูมิลำเนากรุงเทพฯ รายที่ 2 ชายไทย อายุ 80 ปี ภูมิลำเนา จ.นราธิวาส รายที่ 3 - 5 เป็นผู้กลับมาจากต่างประเทศ ป่วยขณะพักในสถานที่กักกันตัวที่รัฐจัดให้ โดยรายที่ 3 กลับจากคูโบ รายที่ 4 และ 5 เป็นชาย อายุ 26 และ 27 เป็นนักศึกษาจากกลับจากปากีสถาน สำหรับจ.ภูเก็ต รายงานเบื้องต้นพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4 ราย อยู่ระหว่างสอบสวนโรคทางระบาดวิทยาเพิ่มเติม จะไปรวมยอดอดีตไป ทั้งนี้ จ.ภูเก็ต ยังเป็นพื้นที่เสี่ยงที่ต้องจับตา หากใครมีอาการป่วยสามารถเข้าตรวจเชื้อ COVID-19 ได้ สำหรับโรงพยาบาลนิต ยังไม่อยู่ในลิสต์คลายล็อกดาวน์ระยะ 2 การเปิดบางห้าง 14-15 พ.ค. เป็นแค่การออกแบบทดลอง ต้องรอมติที่ประชุมใหญ่ ศบค.วันที่ 15 พ.ค. นี้ ส่วนกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเป็น 6 กลุ่มเสี่ยงที่จะต้องได้รับการตรวจเป็นระยะ คือ 1.บุคลากรทางการแพทย์ 2.ผู้ต้องขังแรกรับหรือผู้ต้องกักตัว 3.กลุ่มคนขับรถสาธารณะ 4.พนักงานไปรษณีย์หรือส่งของ 5.กลุ่มแรงงานต่างด้าว และ 6.กลุ่มอาชีพเสี่ยงในผ้า บาร์ สถานบันเทิง ทั้งนี้ ศบค.ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้พรก.ฉุกเฉิน และให้เลือกว่าอยากให้คลายล็อกดาวน์มาตรการใด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-เพจเฟซบุ๊กศูนย์ข้อมูล COVID-19 โฟกัสบทความให้ความรู้ด้านสุขภาพ โดยกรมการแพทย์แผนไทยฯ เน้นการดูแลสุขภาพกายด้วยอาหารสมุนไพรที่มีประโยชน์ และดูแลสุขภาพใจด้วยการออกกำลังกายที่กำหนดลมหายใจ สามารถช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคโควิด 19 ในยุค NEW NORMAL

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, มติชน

-พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ตรวจสอบมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และประเมินสถานการณ์ตลาดนัดจตุจักร และกล่าวว่า จากการลงตรวจบางส่วนในตลาด พบว่าประชาชนยังไม่เข้าใจเรื่องการเว้นระยะห่างในการเดินหรือเลือกซื้อสินค้า รวมถึงการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ได้ประชาสัมพันธ์และเตือนให้ปฏิบัติตาม และสั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักงานจราจรและขนส่ง กทม. ตีเส้นเพื่อเว้นระยะห่างบริเวณหน้าร้านค้า และในวันที่ 11 พ.ค. เจ้าหน้าที่สำนักงานตลาดจะปักคณีนั่งรอบจตุจักร

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ

-คนไทยที่ตกค้างในประเทศญี่ปุ่น เดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 19 คน คัดกรองการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่พบว่า มีไข้ เจ้าหน้าที่นำไปกักตัวที่โรงแรมอิลิแกนซ์ เขตประเวศ ต่อมา มีกลุ่มคนไทยที่ตกค้างในประเทศไต้หวัน ส่วนใหญ่เป็นพนักงานและเด็กกรวม 134 คน เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คัดกรองพบผู้โดยสารมีไข้ 3 คน นำส่งรพ.ทันที ที่เหลือถูกส่งไปกักตัวที่ โรงแรมภัทรา ถนนพระราม 9 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 79 และโรงแรมเมอเวนพิก ถนนวิภาวดี จากนั้นเวลา 21.45 น. กลุ่มคนไทยที่ตกค้างในสหรัฐฯ เดินทางมาถึง 145 คน ในจำนวนนี้มีผู้พิการทางสายตา 1 คน พร้อมสุนัขนำทาง 1 ตัว ทุกรายผ่านการคัดกรองแล้วไม่มีไข้ ส่งไปกักตัวที่โรงแรมบาหลี โรงแรมพลาซ่าไฮ ย่านรัชดาภิเษก และโรงแรมคิวิ สุขุมวิท

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ก.การพัฒนาสังคมฯ ตั้งศูนย์สาธิตร้านตัดผม Anti COVID – 19 Salon ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว 7 แห่งทั่วประเทศ ในส่วนของกทม.และปริมณฑล เปิดศูนย์สาธิตฯ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว บ้านราชวิถี ให้บริการโดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ.นนทบุรี ตั้งแต่ 5-29 พ.ค. 2563 (เฉพาะวันราชการ) เวลา 09.00 - 15.00 น. ขณะที่ศูนย์เรียนรู้ฯ 7 แห่ง เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่ 7 พ.ค.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (มติชน, mcot)

-ตชด.437 จับกุม 2 แรงงานไทยในมาเลเซีย ลักลอบข้ามแดนมาฝั่งไทย ที่ด่านพรมแดนป่าดงเปซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา เพิ่มความเข้มงวดแนวชายแดนมากขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : 77kaoded

-ผวจ.ระนอง ประชุมคกก.โรคติดต่อจ.ระนอง ติดตามประเมินมาตรการผ่อนคลายเป็นไปอย่างดี มีเพียงตลาดนัดต่างๆ ประชาชนยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าที่ควร จะมีการออกตรวจสถานประกอบการอีกครั้ง 10-14 พ.ค.นี้ หากพบยังไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดจะให้ปิดกิจการทันที

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-กพล.ชวนคนไทยสู้ภัย COVID-19 ร่วมช่วยเหลือรพ. 51 แห่งทั่วประเทศ ผ่านการดาวน์โหลด LINE Sticker ENG Y โดยทุก 1 ดาวโหลด จะเปลี่ยนเป็นเงินบริจาค 1 บาท ร่วมบริจาคได้ถึงวันที่ 27 พ.ค.นี้

รายงานผู้ป่วยในพื้นที่ต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, มติชน, บางกอกโพสต์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผจก.รายวัน, บ้านเมือง, แนวหน้า, กรมประชาสัมพันธ์, tnntailand, siangtai, sanook, bangkokpost, prachachat, nationtv, thaipbs)

-คกก.โรคติดต่อฯ จ.ภูเก็ต พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4 ราย อาชีพผู้ช่วยเลขานุการ, ผู้ช่วยผู้จัดการร้านสะดวกซื้อ, นักศึกษา และ รับราชการ สสจ.ภูเก็ตและผู้เกี่ยวข้องได้สอบสวน ควบคุม ป้องกันโรคตามแนวทางของสธ. และแจ้งมาตรการป้องกันช่วงถือศีลอด ย้ำการปฏิบัติตัวโดยเฉพาะการงดกิจกรรมรวมตัวทั้งในร่มและสถานที่อื่น อยู่แต่ในที่ที่ปกปิดและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การรับประทานอาหารละศีลอด ควรทานในบ้านและห่างกันมากกว่า 1 เมตร และงดการพูดคุยกัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, มติชน, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, คมชัดลึก, กรมประชาสัมพันธ์, nationweekend, nationtv, tnntailand)

-ปลัด ก.มหาดไทย กำชับผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด ให้คงมาตรการกักตัว ณ จังหวัดภูมิลำเนา หรือจังหวัดปลายทาง หลังพบมีการติดเชื้อของผู้ที่เดินทางมาจากภูเก็ต

-ผู้ว่าฯ ภูเก็ต ยังคงเน้นมาตรการควบคุม ป้องกัน ฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเข้มข้นต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์จะปกติ

สื่อที่นำเสนอ : mcot, กรมประชาสัมพันธ์, ไทยรัฐ

-จ.ปัตตานี ผู้ว่าฯ เผยไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 19 วันติดต่อกัน ผู้ป่วยสะสม 91 คน เหลือรักษาตัวในรพ.แค่ 3 คน

-จ.ยะลา ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ผู้ป่วยสะสม 132 ราย รักษาหาย 113 ราย รักษาอยู่ในรพ. 17 ราย เสียชีวิตสะสม 2 ราย

-จ.นราธิวาส พบชายอายุ 80 ปี ภูมิลำเนา ต.โละจูด อ.แว้ง มีอาการปอดบวมปานกลางจากการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ถือเป็นผู้ป่วยรายที่ 36 ของจังหวัด เข้ารักษาที่รพ.สุโหงโกลก จนท.กำลังสอบสวนที่มาของโรค เพื่อลงพื้นที่ควบคุมเชื้อในวงจำกัด

สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด

-จ.สุราษฎร์ธานี เทศบาลนครเกาะสมุย ร่วมกับ สสอ.เกาะสมุย ตำรวจน้ำเกาะสมุย ตำรวจสภ.เกาะสมุย ทหารเรือสถานีสมุย กอ.รมน.ภาค 4 พื้นที่เกาะสมุย และประชาชนจิตอาสา คัดกรองผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางมากับเรือเฟอร์รี่ทุกลำอย่างต่อเนื่อง ที่จุดคัดกรองท่าเทียบเรือเฟอร์รี่ทั้ง 2 แห่ง ใน ต.อ่างทอง และ ต.ลิปะน้อย

สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด, มติชน, เว็บไซต์sanook, เว็บไซต์สยามรัฐ

-จ.อุดรธานี ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็นวันที่ 37 หลังจากก่อนหน้านี้มีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้ามาในจังหวัด 8 ราย และรักษาจนหายแล้ว โดยจะมีผู้เดินทางมาจากภูเก็ตอีก 47 คน พร้อมคนขับรถ 4 คน จะนำตัวเข้าค่ายฮีโรในมรภ.อุดรธานี เมื่อครบกำหนดกักตัวจะส่งกลับบ้าน โดย นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าฯ อุดรธานี พร้อมคณะแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ประจำศูนย์ ร่วมรับชาวอุดรธานี 45 คน กลับจากภูเก็ต ตามโครงการพาคนอุดรธานีกลับบ้าน

สื่อที่นำเสนอ : nationtv

-จ.กาญจนบุรี คกก.โรคติดต่อฯ จ.กาญจนบุรี มีคำสั่งผ่อนคลายเป็นให้ผู้ประกอบการธุรกิจ โรงแรม รีสอร์ทและที่พักที่มีใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน สามารถเปิดให้บริการได้ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองของสธ.อย่างเคร่งครัด ตั้งแต่ 9 พ.ค. 2563

สถานการณ์อื่นๆ ในประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : newtv, innnews

-นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย เตรียมข้อมูลอภิปรายพ.ร.ก.ู้เงิน 3 ฉบับ และพ.ร.บ.โอนงบฯ เมื่อเปิดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ โดยจะร่วมกับพรรคฝ่ายค้านตรวจสอบพ.ร.ก.ู้เงิน 1.9 ล้านล้านบาทอย่างใกล้ชิด ต้องนำไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประเทศชาติและประชาชนให้มี

ประเด็นข่าว

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รัฐบาลไม่ควรนำจำนวนผู้ติดเชื้อที่ลดลงจากความร่วมมือของประชาชน บุคลากรทางการแพทย์ และพื้นฐานที่ดีของระบบสาธารณสุขประเทศ มากลบความไว้ประสิทธิภาพการเยียวยาและความล้มเหลวทางเศรษฐกิจอันเกิดจากมาตรการที่ผิดพลาดของรัฐบาล

สื่อที่นำเสนอ : mcot, สยามรัฐ, สยามกีฬา

-นิต้าโพล เผยผลสำรวจประชาชนเห็นด้วยผ่อนคลามาตรการล็อกดาวน์ แต่กังวลคนเดินทางทำระบารอบ 2

สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ, เว็บไซต์บ้านเมือง, nationtv

-สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ 15 กิจกรรมที่ประชาชนนิยมทำในช่วงหยุดอยู่บ้านจากการระบาดของโควิด 19 ได้แก่ 1.เล่นเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ โลกออนไลน์ 84.34% นอนพักผ่อน 83.11% ทำงานที่บ้าน 78.04% ดูหนัง 75.70% ฟังเพลง 72.44% ทำอาหาร/ทำขนม 70.97% เรียนออนไลน์/เรียนรู้ที่บ้าน 69.59% ออกกำลังกาย 67.61% ปลูกต้นไม้ 62.98% ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น สวดมนต์ ไหว้พระ ละคร 58.98% เล่นเกมส์ 55.48% เล่นเกมออนไลน์ 51.63% อ่านหนังสือ นิยาย การ์ตูน 50.26% เขียนหนังสือ 50.12% ประดิษฐ์สิ่งของใช้เอง เช่น หน้ากากอนามัย เฟซบุ๊ก ขณะทำงานที่บ้าน 68.27% สามารถทำงานได้สำเร็จ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน ควรตัดเงิน-เกาหลีใต้ ออกจากประเทศเสี่ยงหรือไม่ พบว่า ผู้อ่านข่าวมติชนและทวิตเตอร์มติชน 84.5-86% ระบุว่ายังคงจัดให้อยู่ในประเทศกลุ่มเสี่ยงต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์sanook, ไทยโพสต์

-นพ.มณูญ สีเขวงวงศ์ รพ.วิชัยยุทธ โปสต์ข้อความระบุว่า ข้อมูลของรพ.วิชัยยุทธเดือนเม.ย. พบโรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อไวรัสประจำถิ่นลดลงทุกโรค โดยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากไวรัสไข้หวัดใหญ่ทั้ง A และ B เชื้อไวรัสทางเดินหายใจ RSV และเชื้อไวรัสทางเดินหายใจ hMPV Human metapneumovirus ไม่พบเลย, โรคไข้เลือดออกพบเพียง 2 คน, โรคชิคุนกุนยาและโรคไวรัส Noro ไม่พบเลย ส่วนไวรัส Rota พบเพียง 1 คน สาเหตุจากหลายปัจจัย อาทิ อากาศร้อนจัด โรงเรียนปิดเทอม ไม่มีการรวมกลุ่มกัน เว้นระยะห่างทางสังคม คนส่วนใหญ่อยู่บ้าน ล้างมือบ่อย และใส่หน้ากากอนามัย เวลาออกนอกบ้าน กิร้อนร้อน ซ่อนกลางส่วนตัว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

-ที่จ.อุดรธานี ชายผูกคอตายในห้องครัว คาดเกิดจากป่วยซึมเศร้า ภรรยาแยกทาง ประกอบกับพิษโควิด-19 ทำให้ตกงาน

สื่อที่นำเสนอ : ผจก.รายวัน 360 องศา

-ป.ป.ช. ร่วมกับ ชมรมสตรีจงจิตพอเพียงด้านทุจริตฯ ลงพื้นที่พบ อสม.เทศบาลนครลำปาง เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด 19 ที่เทศบาลนครลำปางจัดซื้อและมอบให้แก่ 43 ชุมชน ถูกร้องเรียนแพงเกินจริง เทอร์โมสแกนเออเรอร์ พังเร็ว

Fake news

สื่อที่นำเสนอ : bangkoktoday

-กรณีมีข่าวว่าแสง UV และวิตามินซี สามารถรักษาโรคโควิด 19 ได้ สมาคมอัลตราไวโอเลตนานาชาติ และสมาคมอเมริกาเหนือเทคโนโลยีการฉายรังสี ระบุว่า การนำแสงยูวีมาใช้กับร่างกายมนุษย์โดยตรงค่อนข้างอันตราย องค์การอนามัยโลก ระบุว่า ทำให้เกิดการระคายเคืองของผิวหนังและทำร้ายดวงตา ส่วนสภาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และการแพทย์แห่งชาติสหรัฐฯ เตือนว่า การใช้เครื่องฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวีกับร่างกายเป็นการกระทำที่ไม่ปลอดภัย ขณะที่ วิลเลียม ชาฟเนอร์ ศาสตราจารย์ด้านเวชศาสตร์ป้องกันและโรคติดเชื้อ ศูนย์การแพทย์ ม.แวนเดอร์บิลต์ ในรัฐเทนเนสซี สหรัฐฯ ให้สัมภาษณ์ว่า ไม่มีหลักฐานใดที่ชี้ให้เห็นว่าอาหารเสริมจำพวกวิตามินซีสามารถช่วยป้องกันโรคโควิด 19

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, สยามกีฬา, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ผจก.รายวัน, โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, sanook, mcot, thestandard, bangkokbiznews, thebangkokinsight, js100, newtv)

-จีน ผลการศึกษาจากคณะนักวิจัย ม.เกษตรศาสตร์เซาท์ไชน่า และห้องปฏิบัติการเพื่อการเกษตรสมัยใหม่หลังหนาน กว่างตง วิเคราะห์ทางพันธุกรรมเชิงเปรียบเทียบ พบความเป็นไปได้ว่าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่อาจมีต้นกำเนิดจากการผสมกันของไวรัสในตัวนึ่งและไวรัสในค้างคาว ล่าสุดจีนพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน 11 ราย

-สหรัฐฯ ดร.แอนโธนี่ เฟาซี ผอ.สถาบันโรคติดต่อและโรคภูมิแพ้แห่งชาติสหรัฐฯ ดร.โรเบิร์ต เรดฟิลด์ ผอ.ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ และ นพ.สตีเฟน ฮาห์น คณะกรรมการประจำองค์การอาหารและยาสหรัฐฯ ต่างกักตัวเองเป็นเวลา 2 สัปดาห์เพื่อเฝ้าดูอาการติดเชื้อโควิด-19 หลังใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ในทำเนียบขาวที่ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 ราย แม้ผลการตรวจหาเชื้อทั้ง 3 คนมีผลเป็นลบ แต่ต้องตรวจอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ สหรัฐฯ จะไม่มีการล็อกดาวน์ประเทศรอบใหม่ แม้มีการระบาระลอก 2 และอนุญาตให้หน่วยงานสาธารณสุขของรัฐต่างๆ กระจายยาเรมดิซิเวียร์ให้กับรพ.เพื่อรักษาผู้ป่วย COVID-19

-ญี่ปุ่น รัฐบาลกำลังพิจารณาการยกเลิกภาวะฉุกเฉินในเขตการปกครอง 34 แห่ง ที่ไม่มีสถานการณ์โรคระบาดใหญ่ในระดับรุนแรง ก่อนถึงกำหนดยกเลิกมาตรการทั้งประเทศในวันที่ 31 พ.ค.นี้ ทั้งนี้ สถานการณ์ในปัจจุบันถือว่ามีความโน้มถ่วงลดลง ทั้งจำนวนผู้ป่วยใหม่และการเสียชีวิต

-ไต้หวัน อนุญาตให้แฟนกีฬา 1 พันคน เข้าชมการแข่งขันเบสบอลลีกอาชีพภายในสนาม โดยเว้นที่ว่างห่างกัน 3 ที่นั่งทุกคน และทุก 2 แถว เพื่อให้อยู่ในระยะปลอดภัยหากมีใครไอหรือจามจากด้านหลัง

ประเด็นข่าว

- เกาหลีใต้ พบผู้ป่วยใหม่ 34 ราย โดยมาจากต่างประเทศ 8 ราย ที่เหลือ 26 ราย ติดเชื้อภายในประเทศ โดย 14 ราย อยู่ในกรุงโซล แต่ยังไม่ได้ให้รายละเอียดว่าเชื่อมโยงกับผู้ป่วยชายวัย 29 ปี ซึ่งไปสถานบันเทิงย่านอึนทวอนหรือไม่ และสั่งปิดบาร์และคลับทั้งหมดหลังพบการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อน โดยแม้มีการผ่อนคลายมาตรการแต่เจ้าหน้าที่เตือนไม่ให้ประชาชนประมาทหลังพบกลุ่มผู้ติดเชื้อใหม่
- สิงคโปร์ พบผู้ติดเชื้อวันเดียว 876 ราย ผู้ป่วยสะสม 23,336 ราย ส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่พักอยู่ในหอพักคนงาน
- มาเลเซีย ขยายเวลาบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ถึงวันที่ 9 มิ.ย. เป็นการขยายมาตรการล็อกดาวน์รอบที่ 5 นับตั้งแต่บังคับใช้ครั้งแรก
- อินโดนีเซีย มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 387 ราย ผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น 14,032 คน และมีผู้เสียชีวิตอีก 14 คน ยอดรวม 973 คน มากที่สุดในอาเซียน
- ฟิลิปปินส์ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 184 คน และเสียชีวิตเพิ่ม 15 คน นผู้ติดเชื้อสะสม 10,794 คน เสียชีวิตรวม 719 คน
- บราซิล ผู้เสียชีวิตรวม 10,627 คน และผู้ติดเชื้อ 155,939 คน ขณะที่นักวิทยาศาสตร์คาดว่าตัวเลขที่แท้จริงอาจสูงกว่านี้ถึง 15 หรือ 20 เท่า เนื่องจากไม่สามารถตรวจโรคของประชาชนได้ในวงกว้าง
- อินเดีย มียอดผู้เสียชีวิตมากกว่า 2,000 คน ผู้ติดเชื้อมากกว่า 60,000 คน มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 128 คน และติดเชื้อเพิ่ม 3,277 คน ใน 24 ชม. ผู้เสียชีวิตรวมอย่างน้อย 2,109 คน และติดเชื้อทั้งหมด 62,939 คน สถานการณ์การแพร่ระบาดรุนแรงสุดในนครมุมไบ ซึ่งมีชุมชนแออัดขนาดใหญ่ ประชาชนไม่สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำให้เว้นระยะห่างทางสังคมได้
- คก.ยุโรป เผยว่า ประเทศสหภาพยุโรปควรระงับการปิดพรมแดน ห้ามชาวต่างชาติที่ไม่ได้เป็นพลเมืองของอียูเข้าประเทศ ไปจนถึงกลางเดือน มิ.ย. หลังจากที่โรคโควิด 19 ยังไม่หยุดแพร่ระบาด
- รัสเซีย เกิดเหตุเพลิงไหม้รพ.ที่รักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19 ในกรุงมอสโก มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1 ราย ต้องอพยพเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล และผู้ป่วยกว่า 300 คน ส่วนผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 11,012 ราย ในช่วง 24 ชม. ผู้ป่วยรวม 209,688 ราย
- สหราชอาณาจักร ส่งตรวจโควิด-19 ประมาณ 5 หมื่นตัวอย่างไปที่สหรัฐฯ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หลังจากที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในประเทศมีปัญหาการดำเนินงาน
- WHO มาเรีย แวน เคอร์คอฟ นักระบาดวิทยาและหัวหน้าฝ่ายเทคนิคด้านการรับมือโรคโควิด 19 ประจำโครงการฉุกเฉินด้านสุขภาพของ WHO เตือนว่า การสูบบุหรี่ไม่ได้ช่วยป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่กลับทำให้ผู้สูบบุหรี่ที่ติดเชื้อมีความเสี่ยงอาการรุนแรงและเสียชีวิตเพิ่มขึ้น
- WHO เชื่อว่าตลาดสดในเมืองอู่ฮั่น อาจมีบทบาทสำคัญในการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ต้นตอโรคโควิด 19 แต่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจุดเริ่มต้นของไวรัสมาจากสัตว์ที่มีชีวิตอยู่ในตลาดสดดังกล่าว หรือจากพ่อค้าแม่ค้าที่ติดเชื้อ หรือจากคนที่ไปจ่ายตลาด และจนถึงขณะนี้ทางการเงินยังไม่ได้เชิญเจ้าหน้าที่ WHO หรือผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานอื่นๆ ให้เข้าร่วมการสืบสวนสาเหตุของโควิด 19
- สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อสะสม 4,101,889 ราย ผู้เสียชีวิต 280,443 ราย ผู้ป่วยรักษาหาย 1,441,815 ราย สหรัฐฯ มีผู้ติดเชื้อมากที่สุด 1,309,541 ราย เสียชีวิต 78,794 ราย รัสเซีย ผู้ติดเชื้อรายวันเกินหมื่นรายติดต่อกัน 7 วันแล้ว โดยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,012 ราย ยอดรวม 209,688 ราย มากเป็นอันดับ 5 ของโลก ส่วนผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 88 ราย ยอดรวม 1,915 ราย

บทความ

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ สก๊อปหน้า 1

-เสนอว่า การดำเนินงานของกองทุนสุขภาพตำบลถือเป็นจุดแข็งและกลไกสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของชุมชน โดยบฯ จากกองทุนสุขภาพตำบลจะถูกใช้เพื่อจัดบริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ ตามบริบทของพื้นที่ ล่าสุด นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ได้ลงนามเพิ่มอำนาจประธานกองทุนฯ ให้สามารถอนุมัติโครงการที่งบประมาณไม่เกิน 1 ล้านบาท เพื่อสู้ภัยโควิด 19 ได้ สอดคล้องกับแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์หะหะพาที

-กล่าวถึงการแพร่ระบาดในบราซิล ซึ่งผู้บริหารห่วงเรื่องเศรษฐกิจมากกว่าการดำเนินมาตรการป้องกันการติดเชื้อ และขัดแย้งกับรมว.สธ. ต่างจากรมว.สธ.ไทยที่เชื่อฟังคณะแพทย์และเสนอให้ล็อกดาวน์ประเทศ ทั้งนี้ ถ้าประธานาธิบดีบราซิลฟังรมว.สธ. และเข้มมาตรการไปเรื่อยๆ สถานการณ์คงไม่หนักและผู้เสียชีวิตคงไม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นนี้

สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด

-กรมการแพทย์แผนไทยฯ เน้นการดูแลสุขภาพกายด้วยอาหารสมุนไพรที่มีประโยชน์ และดูแลสุขภาพใจ ด้วยการออกกำลังกายที่กำหนดลมหายใจ สามารถช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย ในยุค NEW NORMAL

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์ คอลัมน์ก้าแฟด้า

-กล่าวถึงชาร์ตที่จัดทำโดย EndCoronavirus.Org ของ ม.ฮาร์วาร์ด ซึ่งสูตรแห่งความสำเร็จคือ 1.ตัดสินใจเร็ว ลงมือทำเร็ว 2.จำกัดการเคลื่อนไหวของคนเพื่อสกัดการแพร่เชื้อ 3.ใส่หน้ากากทุกคน 4.ปรับปรุงการตรวจหาคนติดเชื้อให้มีประสิทธิภาพ 5.แยกคนป่วย 6.กักบริเวณคนเข้าข่ายสงสัย สิ่งสำคัญที่สุดคือ มาตรฐานของการแพทย์ ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ส่วนวัฒนธรรมและวิถีคิดทางสังคมการเมืองเป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตของประเทศตะวันตกมีความแตกต่างกันอย่างมาก คนเอเชียเชื่อในการสวมหน้ากากอนามัย และยอมรับว่าการอยู่กับบ้านและรักษา ระยะห่างเป็นเรื่องจำเป็นหากจะทำให้คนติดเชื้อน้อยลงไปได้ ขณะที่คนตะวันตกได้รับการสั่งสอนมาว่าการใส่หน้ากากเป็นเรื่องเฉพาะแพทย์และผู้ป่วยเท่านั้น

สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการส่ง Delivery ให้ปลอดภัยห่างไกลจากเชื้อไวรัส ตั้งแต่ร้านอาหาร คนขนส่ง

ประเด็นข่าว

อาหาร จนถึงการดูแลเรื่องความสะอาดของตัวเองในฐานะผู้สั่งซื้ออาหาร เพื่อให้ทุกคนได้ปฏิบัติอย่างถูกวิธี

สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ

-กล่าวถึง พญ.สมนีย์ วัชรสินธุ์ รอง ผอ.กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมโฆษก ศบค. ช่วยจัดการเรียบเรียงข้อมูล มาตรการทั้งหมดที่รัฐบาลจัดทำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประมาณ 8 หน่วยงาน รวมเป็นเนื้อหาในการแถลงต่อวันให้ทันก่อนเวลา 11.30 น.

สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด

-ก.วัฒนธรรม ร่วมกับ ก.การพัฒนาสังคมฯ เปิดศูนย์ปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ผ่านสายด่วนวัฒนธรรม 1765 เพื่อรองรับสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ของพม. โดยให้ข้อมูลและคำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรการความช่วยเหลือทางสังคม และยังรองรับการให้บริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323 รับเรื่องร้องทุกข์ และให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตของประชาชน โดยนำข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือปัญหาเร่งด่วนส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : มติชน

-เสนอว่า ความหวังในขณะที่อยู่ที่วัดซึ่งขณะนี้ไม่น้อยกว่า 40 บริษัทและหน่วยงานกำลังค้นคว้า แต่ศ. นพ.เดวิด นาบาร์โร นักวิชาการด้านสาธารณสุขโลก ประจำอิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน ซึ่งเป็นผู้แทนพิเศษประจำองค์การอนามัยโลก ระบุว่า ทุกคนยังจำเป็นต้องระมัดระวังและเตรียมพร้อมในการใช้ชีวิตต่อไปท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 และที่สำคัญ ต้องเตรียมประชาชนให้รู้จักรูปแบบของการใช้ชีวิตใหม่ตั้งแต่ตอนนี้ ปรับแต่งรูปแบบการใช้ชีวิตในสังคมให้อยู่ในสภาพพร้อมรับมือโควิดให้ได้ การทำงานจากระยะไกล หรือการทำงานจากบ้าน การรักษาระยะห่างทางสังคม การรับผิดชอบต่อในการกักตัวเอง เพื่อรอดูอาการ คือความรับผิดชอบต่อส่วนตัวของทุกคนในสังคม

เปิดรพ.ระยอง สาขาตะพง

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานเปิดรพ.ระยอง สาขาตะพง ซึ่งเป็นการยกระดับรพ.สต.ตะพง พร้อมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาการบริหารสาธารณสุขของ รพ.ระยอง สาขาตะพง ระหว่าง นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาติโร ผอ.รพ.ระยอง และนายทวีป แสงกระจ่าง นายก อบต.ตะพง

พายุฤดูร้อน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.บ้านเมือง, เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, เดลินิวส์, ผจก.รายวัน, newtv, springnews, news100.5, mcof)

-กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน วันที่ 10 - 13 พ.ค. 2563 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงฟ้าผ่า ส่วนกทม.และปริมณฑล อากาศร้อนถึงร้อนจัด มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง

-ก.มหาดไทย กำชับ 60 จังหวัด ดูแลประชาชนในช่วงพายุฤดูร้อน ภาคเหนือ 17 จังหวัด อีสาน 20 จังหวัด ภาคกลาง 16 จังหวัด ภาคตะวันออก 7 จังหวัด รวม กทม. เน้นเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง ประสานให้การช่วยเหลือผ่านสายด่วนนิรภัย 1784

-พายุฤดูร้อนพัดถล่ม 4 ตำบล ของ อ.ตอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ได้รับความเสียหาย ส่วน อ.เมือง จ.สุรินทร์ พายุสร้างความเสียหายให้กับสำนักสงฆ์ เตินท์ตั้งขายอาหารสดในตลาดเทศบาลเมืองสุรินทร์ ด้าน จ.ลำปาง ฝนตกหนักใน อ.สบปราบ ทำให้น้ำป่าไหลเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านได้รับความเสียหาย ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต

โรคไข้เลือดออก

สื่อที่นำเสนอ : thaipbs, thansetthakij

-นพ. สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่ามีโอกาสพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น แนะนำให้กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบริเวณบ้านและในชุมชน ตามมาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” โดยตั้งแต่ 1 ม.ค.-5 พ.ค. 2563 มีรายงานผู้ป่วยแล้ว 10,938 ราย เสียชีวิต 9 ราย

เด็กเสียชีวิต มีรอยสัตว์มีพิษกัด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด

-ที่บ้านต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี มีเด็กอายุ 1 ปี 4 เดือน เสียชีวิตบนที่นอนที่ปูกับพื้น ข้อเท้าซ้ายด้านในมีรอยเขียวช้ำ และมีร่องรอยคล้ายถูกสัตว์มีพิษกัด 4 รู ผู้เป็นแม่ระบุ ลูกชายมีไข้ขึ้นสูงกลางดึก ตอนสายจึงพาไปคลินิกแห่งหนึ่งและกลับมารักษาตัวต่อที่บ้าน จนช่วงเช้าไปพบแพทย์ว่าเสียชีวิตแล้ว ส่วนรอยแผลที่ข้อเท้า ก่อนหน้านี้อยู่ 3 วัน อาจถูกสัตว์มีพิษกัดและเกิดอาการบวม รักษาด้วยการพอกสมุนไพร จนต่อมามีไข้จึงได้พาไปรักษาที่คลินิก เจ้าหน้าที่ส่งศพชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งที่รพ.เวียงสระ

ชาวบ้านต้องเสียชีวิตจากขมจืด

สื่อที่นำเสนอ : 77 kaoded

-ชาวบ้าน ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ มีอาการปวดท้องอย่างรุนแรง อาเจียน และมีอาการถ่ายท้อง กว่า 20 ราย ล่าสุดเสียชีวิต 1 ราย เป็นหญิงวัย 66 ปี มั่นใจว่าสาเหตุมาจากการขมจืดที่ซื้อจากแม่ค้ารถเร่

น้ำประปาหุงข้าวได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

ประเด็นข่าว

-หลังมีการแชร์ข่าวในโซเชียลมีเดีย เรื่องผอ.การประปา ห้ามนำน้ำประปามาหุงข้าว กปน.ชี้แจงว่าไม่เป็นความจริง น้ำประปาสามารถหุงข้าวได้ สารคลอรีนในน้ำประปาไม่มีก่อสารมะเร็ง

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3

<http://pr.moph.go.th>

fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

